

สารพันปัญหา?

สาระน่ารู้

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ สร้างทางทำไมต้องมาต้นไม้

เรียน คุณชัย เสดเดอร์

ได้ขับรถยนต์จากตลาดแก่งคอยเพื่อไปดูสะพานถนนมิตรภาพ จะเลี้ยวซ้ายถนนสะพานต่างระดับเข้าสู่ถนนสายแก่งคอย-บ้านนา ได้พบเห็นการตัดต้นไม้หลายสิบต้นตอนช่องทางขึ้นถนนต่างระดับ เหตุเกิดกลางเดือนที่ผ่านมา เห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะประเทศไทยอากาศร้อนชื้น บวกกับสภาวะโลกร้อน เห็นการตัดต้นไม้แบบนี้แล้วเศร้าใจ

เกาะกลางถนนสายแก่งคอย-บ้านนา ก็ไม่มีการปลูกต้นไม้ บางทีและเกาะกลางถนนสาย 3188 ย่านตลาดเด็วกำลังก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟก็ไม่มีการปลูกต้นไม้ หรือมีก็ตัดทิ้ง

เรื่องนี้การอนุรักษ์ต้นไม้ แทนที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนกลับทำ เช่นนี้ เป็นตัวอย่างที่พบเห็นใน จ.สระบุรี ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างจะเป็นเช่นนี้หรือไม่.

วิสุทธิ ตลาดแก่งคอย



ตอบ คุณวิสุทธิ

ถ้ามี คส.อยู่ ก็คงเรียกร้องให้เรียกตัวผู้รับผิดชอบกับการก่อสร้างถนนหนทาง ทางรถไฟ ไฟฟ้า ไปปรับทัศนคติเรื่องการก่อสร้างกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพราะเห็นข่าวจะสร้างทางที่ไรตัดต้นไม้ใหญ่ทุกที

แล้วพอเป็นข่าวก็เห็นใช้วิธีการล้อมต้นไม้ที่ขวางเส้นทางก่อสร้าง นำไปปลูกที่ใหม่ หรือเมื่อก่อสร้างถนนเสร็จก็นำมาปลูกริมทางใกล้เคียง

ขรก.คิดสวนแทนต้นไม้รักษ์สร้างถนน โคนต้นไม้เรียบ
 ลดทหารเกณฑ์สอดคล้องสถานการณ์ **ร.ร. สาธิต ม.ศิลปากรกับการเรียนการสอนวิถีใหม่**

พื้นที่เดิมได้

ทัศนคติแบบนี้ หน่วยงานรัฐควรทำความเข้าใจให้ตรงกัน กว่าต้นไม้จะเติบโต โคนต้นไม้จะง่ายไปมัน โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมต้องขอดามดังๆถึงท่านอธิบดี สราวุธ ทรงสิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง

ใส่ใจให้ความสำคัญกับเรื่องการเก็บรักษาต้นไม้ใหญ่ไว้บ้างหรือไม่ หรือมุ่งสร้างทางอย่างเดียว??

แล้วก็บังเอิญที่มีเรื่องในลักษณะเดียวกันนี้ ในหลายพื้นที่ ล่าสุดเห็นคุณนิกร จันทร์พรหม ผู้สื่อข่าวอาวุโส โปสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวก็ขออนุญาตนำมาถ่ายทอดต่อ โดยคุณนิกร โปสต์ข้อความในทำนองว่า

ต้นไม้ไหนแล้วที่กรมทางหลวงจะ โคนต้นไม้ใหญ่ ขยายถนนช่วย โสธร-อำนาจเจริญ 50 กว่ากิโลเมตร เพื่อขยายถนนเป็นสี่เลน โดยประเมินราคาต้นไม้มูลค่าสูง ทั้งยางนาขนาดคนโอบถึง 4-5 คนโอบไม้ต่ำกว่า 500 ต้น ต้นพะยอม ระดับคนโอบขึ้นก็ไล่เสียกัน ต้นพอก ต้นประดู่ ฯลฯ ต่อไปคงหาดูในถนนเส้นไหนยากแล้ว

พร้อมกับคำถามที่ทำให้คนทั่วไปได้ข้อมูลเพิ่มเติมคือกรมทางหลวงตัดต้นไม้แล้วมีการเปิดประมูลขายหรือไม่ ราคาประมูล ขุดย้ายหรือถอนต้นไม้ เห็นว่ามีมูลค่ามหาศาลจริงหรือไม่

ถ้ามีเวลาว่างท่านอธิบดีสราวุธตอบชาวบ้านให้หายสงสัยหน่อย!

ชัย เสดเดอร์

■ ลดจำนวนทหารเกณฑ์ประหยัดงบประมาณ

เรียน คุณชัย เสดเดอร์

ในช่วงเวลาปัจจุบันไม่มีการสู้รบระหว่างกันแล้ว ในประเทศมีชนิดน้อย รัฐควรลดจำนวนทหารเกณฑ์ลงตามสถานการณ์ ไม่รู้จำนวนทหารเกณฑ์ในแต่ละปีคัดเลือกเอาเป็นทหารเกณฑ์ที่คนทั่วประเทศเมื่อก่อนคัดเลือกเอา 100 คน ทางรัฐก็ลดลงเหลือ 70 หรือ 50 คนต่อ 1 ผลัด เพื่อลดงบประมาณในแต่ละผลัด

ในอดีตผู้สมัคร ส.ส.ตั้งนโยบายหาเสียงว่าจะเลิกการคัดเลือกเกณฑ์ทหาร ผมนคนหนึ่งก็คัดค้านนโยบาย

เลิกเกณฑ์ทหาร ทางรัฐเปลี่ยนมาเป็นลดจำนวนดีกว่า บางครั้งพลทหารต้องมีไว้ย่ำให้ขาด ประเทศไทยต้องเมื่อสถานการณ์ไว้หากมีสถานการณ์ต้องใช้กำลังพล แต่ไม่ใช่ให้ไปปรับใช้นายทหารที่ยี่สอง.

กนกศักดิ์ ชานนกร

ตอบ คุณกนกศักดิ์

เป็นข้อเสนอแบบ "พบกันครึ่งทาง" ไม่ได้ขอให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร แต่ให้ลดจำนวนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะเอาเข้าจริงการดำรงจำนวนกำลังพลในกองทัพก็ยังมีผลสำคัญ

เพราะปัจจุบันแม้จะไม่มีสถานการณ์สู้รบ แต่ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าจะไม่มีการไปตลอดกาล หรือการปะทะ การสงครามอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งภัยความมั่นคงวันนี้ก็ได้แปรเปลี่ยนไปในหลายทาง

เอาเป็นว่าข้อสรุปเรื่องนี้คือแนวทางปรับลดกำลังพลเชื่อว่ากองทัพทำอยู่แล้วแต่จำนวนเท่าไรอย่างไรก็ต้องรับฟังข้อมูลจากทางกองทัพ ให้เหมาะสมในทางปฏิบัติและสถานการณ์จริง!

ชัย เสดเดอร์

■ สาธิต ม.ศิลปากรกับรูปแบบการเรียนการสอนวิถีใหม่

ปิดท้ายด้วยภาพกิจกรรมจากสถาบันการศึกษาในการเปิดภาคเรียนเมื่อต้นเดือนก.ค.ที่ผ่านมา บรรยากาศที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) โดยดร.สิริกมล หมดมลทิน ผู้ช่วยผอ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ตรวจสอบความพร้อม และสอนเด็กๆ นักเรียนด้วยตัวเอง และได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากเชื้อ โควิด-19

โดยเป็นการสอนอย่างสนุกสนาน และอธิบายเด็กๆถึงมาตรการดูแลป้องกันการแพร่ระบาด รวมทั้งย้ำไม่ให้กลัวโควิด-19 หรือโควิด-19 จนเกินไป "เราต้องอยู่กับมันให้ได้"

เป็นบรรยากาศการเรียนในชั้นเรียน หวัง



เรียนรู้การเรียนการสอนในแนวทางชีวิตวิถีใหม่ หรือนิวโนมอล ที่ทางโรงเรียนสาธิต ม.ศิลปากรให้ความสำคัญ!

ชัย เซตเตอร์

chai.n@thairath.co.th